



ฉบับที่ 66/2556

วันที่ 26 มิถุนายน 2556

รมช.คลังรอดช่วยเหลือ / ให้กำลังใจชาวนา

จากการที่ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิปทุมมบรมราชานุสรณ์ว่า นางบุญเหลือ ศรีมุกดี อายุ 48 ปี ประกอบอาชีพทำนา ซึ่งชื่อคหบดีเสียชีวิตที่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยในเบื้องต้นผู้สื่อข่าวได้รายงานที่ผู้เสียชีวิตได้ทราบข่าวเรื่องของการลดราคาข้าวตามนโยบายของรัฐบาล ทำให้นางบุญเหลือเกิดอาการเครียดจัด เพราะข้าวที่ตนเองปลูกอยู่นั้น ไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ทันในกำหนดระยะเวลาที่รัฐบาลกำหนด

นายทศศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้กำลังใจและสอบถามข้อมูลจากนางสาวอริสา ลูกสาว อายุ 22 ปี ได้ความว่า คุณบุญเหลือเป็นมะเร็งกระดูกมาประมาณ 6 เดือน รักษาตัวที่โรงพยาบาลราชบุรี และหมอมะเร็งที่สำนักสงฆ์สวนสมุนไพรร อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จนกระทั่งประมาณ 1 เดือนครึ่งก่อนเสียชีวิต นางบุญเหลือมีอาการหนักขึ้นต้องนอนพักอย่างเดียว ลูกๆ ต้องช่วยกันป้อนอาหารและเช็ดตัวให้ จนกระทั่งในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556 เริ่มมีอาการหนักขึ้นและได้เสียชีวิตลงในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมานี้ ซึ่งนางสาวอริสา ได้เล่าประเด็นปัญหาของครอบครัวที่นางบุญเหลือเป็นก้นวอยู่ มีหลายประเด็น อาทิ ภาระหนี้สินนอกระบบ (ไม่ทราบดอกเบี้ย) หนี้สหกรณ์การเกษตรปากท่อ รวมแล้วกว่า 100,000 บาท

ครอบครัวคุณบุญเหลือทำนา 18 ไร่ (นาเช่า) ขณะนี้ได้เก็บเกี่ยวข้าวไปแล้ว 8 ไร่ ได้ข้าว 6 ตัน ราคาหลังจากหักความชื้นจะอยู่ที่ 12,469 บาทต่อตัน เป็นเงิน 85,475 บาท ยังเหลือข้าวที่ต้องเก็บเกี่ยวอีก 10 ไร่ คิดเป็นข้าวประมาณ 7.5 ตัน (หากคำนวณในราคารับจํานำเดิมคือ 15,000 บาท) ครอบครัวนี้จะมีรายได้จากการจํานำข้าวประมาณ 93,750 บาท แต่การปรับราคาจํานำ เหลือ 12,000 บาท จะทำให้ได้รับเงินลดลง ประมาณ 20,000 บาท โดยนางสาวอริสาเองได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนหลังการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ของรัฐบาล ขณะที่ต้องดูแลพี่ชาย และคุณยาย ซึ่งไม่สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งคู่ ส่วนที่นาซึ่งใช้ปลูกข้าวในปัจจุบันเป็นนาเช่า ซึ่งเช่าในราคา รอบละ 30,000 บาท จำนวน 2 รอบต่อไป

จากสภาพข้อเท็จจริงที่พบ แม้ว่าคุณบุญเหลือจะเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยเดิมของตัวเอง แต่สภาพครอบครัวก็มีรายได้จากการทำนา นายทนต์ศักดิ์ เล็กอุทัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง จึงได้สั่งการให้ ช.ก.ส. เข้าช่วยเหลือ โดย

1. ช่วยอำนวยความสะดวกบริเวณงาน เช่น น้ำดื่ม ผ้าเย็น ทุกวันจนเสร็จงาน
2. ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ช.ก.ส. ร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้สินที่มีอยู่

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวว่า จากข้อเท็จจริงที่พบครอบครัวนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของครอบครัวเกษตรกรรายนา ซึ่งได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากนโยบายรัฐบาลทั้งนโยบายปราบปราม ยาเสพติด โครงการค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท และโครงการรับจำนำข้าว จนทำให้มีความหวังที่จะปลดหนี้สิน และยกฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้น อันเป็นเป้าหมายหลักที่รัฐบาลพยายามผลักดันมาโดยตลอด

กระทรวงการคลัง

โทร. 02 273 9021